

ฮวงจุ้ย รวยด้วยน้ำในสวน

นำเสนอเมื่อ : 14 ก.ย. 2552

หลักของจ้วยให้ความสำคัญกับน้ำมาก น้ำเป็นบ่อเกิดแห่งพลังและโชคลาภ หากตัดหัวข้อจ้วยไป ลองนึกดูเล่นๆ ว่าถ้าชีวิตประจำวันเราขาดน้ำจะเป็นอย่างไร สมมติว่าน้ำประปาไม่ไหล 3 วันเต็ม ชีวิตคุณสบายขึ้นหรือเปล่า

น้ำไม่ต้องอาบ ฟันไม่ต้องแปรง ไม่ต้องสระผมปล่อยให้มันเยิ้มประหยัดจุล ทานข้าวไม่ต้องล้างจาน ปลูกทุกซบในห้องสวมไม่ต้องกดน้ำชำระ ต้นไม้ในสวนยืนตายหมดเพราะไม่มีน้ำจะรด รอฟ้าบันดาลฝน โอ๊ย ชีวิตมันท้อจริงๆ

สวนของเราก็เหมือนกันครับ หากมีการตกแต่งด้วยน้ำบ้าง สวนของเราจะมีบรรยากาศ มีชีวิตชีวาขึ้นเยอะ แค่น้ำพุในสวน อ่างบัว หรือ โองปลาเล็กปลาน้อย ลวนช่วยเติมเต็มสวนด้วยเรื่องราวที่คุณจะผลิตเพลิน

ลองดูซิว่าเราจะจัดตกแต่งสวนให้มีน้ำเป็นองค์ประกอบอย่างง่าย ๆ ได้อย่างไร เอาแบบง่ายๆ ที่ไม่ต้องจ้างนักจัดสวน เอาแบบ DIY ประหยัดงบ ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

1. ง่ายที่สุดแล้ว โองปลา หาซื้อโองดินเผาซึกใบ กลมๆ ปากกว้างหน่อย เพื่อเลี้ยงปลาด้วย จะปากเกร็ด หรือริมทางด่วนอาจณรงค์-รามอินทรา หรือ จตุจักร ลวนมีให้เลือกมากมาย เดิมน้ำเกือบเต็ม เหลือที่วางโองออกซิเจนบาง วางไวใกล้ต้นไม้ ในวันแดดจัด

โองใบนี้ยังอาจช่วยชีวิตใบเฟิร์น หรือต้นไม้เล็กๆ ที่รายล้อมใกล้ๆ โดยแผ่ความเย็นไปรอบๆ เลี้ยงปลาหางนกยูง ปลาสร้อย และบอลลูน ไวกินลูกน้ำ ลูกยุง ใสต้นไม้หน้าโองซักต้นช่วยสังเคราะห์แสง คายออกซิเจนให้หมูปปลา ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อย ไม่ต้องใส่บิมน้ำเพิ่มออกซิเจน เห็นไหม แค่นี้ เรื่องราวของครอบครัวปลาหลากสีก็เริ่มตื้นขึ้นแล้ว

2. อ่างบัว ค่าอ่างบวกค่าบัว แพงกว่าข้อ 1 นิดหน่อย แต่ได้ชื่นใจยามบัวออกดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอม เรียกฝั่งมาวนเวียนขอน้ำหวานไปเก็บไวยามหนาว มีขอแมวตองให้บัวหักทายกับแดดมากหน่อย จะได้ออกดอกให้ชื่นชมกัน

3. น้ำพุ หากคุณมีบ่อน้ำอยู่แล้ว ไม่ยากเลย แค่อัดหัวน้ำพุ เอาหัวฟองเบียร์ก็ได้ น่ารักดี ซื้อบิมน้ำขนาดเล็กและท่อพีวีซีมาดวย ลองหาซื้อดูตามร้านที่ขายอุปกรณ์การเกษตร เขาจัดให้เสร็จสรรพ ลองไปดูที่ KU Garden ตรงจตุจักรก็ได้

หากอยากให้อ่างน้ำพุสวยขึ้นก็ซื้อโองดินเผาปากแคบ ทรงสูงมาด้วย เอาหัวน้ำพุใส่เข้าไปข้างใน พอเปิดน้ำแล้วจะได้เหมือนมีน้ำผุดจากโอง ยิ่งงองยัวทำยังไงเธอ ตามร้านขายต้นไม้อย่างริมทางด่วนอาจณรงค์-รามอินทรา มีเป็นชุดสำเร็จรูปเลย ซื้เอาเอง

ถ้าอยากได้แบบใกล้ชีวิตธรรมชาติอีกนิด ลองใช้วิธีนี้ น้ำพุจากกระบอกไม้ไผ่ก็แปลกไปอีกแบบ คล้ายกับโองน้ำผุด แต่เปลี่ยนเป็นกระบอกไม้ไผ่แทน ไม่ต้องซุดบ่อให้เมื่อยดวย เดินทอที่ระดับพื้นได้เลย

แต่อย่าลืมน้ำ บิมน้ำนั้นต้องให้อยู่ในน้ำไม่อย่างนั้นไม่สามารถดูน้ำได้ ตั้งโต๊ะสนามไว้นั่งเล่นข้างน้ำพุ เองไว้ทานขนมกับครอบครัวในวันหยุด วางกลวยไม้สกุลหวายออกดอกตลอดปีไว้ใกล้ๆ น้ำพุกระเซ็นถึง กลวยไม้ชื่นใจไม่ต้องรดน้ำให้อีก อยู่คนเดียวก็มีความสุข เบื้องค้ำไฟนิดหน่อยแต่ช่วยกระตุ่นพลังงาน

ที่มา <http://www.thaihomemaster.com/>